

ธสน. ร่วมพัฒนาบุคลากรป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศูนย์บุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตบุคลากรมืออาชีพในการทำอาหารไทยและผู้บริหารร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 21 มกราคม 2548

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ธสน. จะช่วยแนะนำลูกค้าให้เข้ารับการศึกษาอบรมของโครงการพัฒนาศูนย์บุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก โดยจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่พ่อครัว แม่ครัว หรือผู้จัดการร้านอาหารที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้คำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารไทยให้ประสบความสำเร็จ และนำเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมของโครงการด้วย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างบุคลากรที่พร้อมจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวและเจ้าของร้านอาหารไทยป้อนเข้าสู่ตลาดโลกซึ่งมีการแข่งขันสูง ในขณะที่บุคลากรดังกล่าวไม่สามารถทดแทนได้ด้วยชาวต่างชาติ ซึ่งอาจทำให้รสชาติและความประณีตของการประกอบอาหารไทยผิดเพี้ยน ไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า

นายสถาพร กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ โดยอาศัยความได้เปรียบในความเป็นมืออาชีพด้านการฝึกอบรมของโครงการ ซึ่งดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความพร้อมของ ธสน. ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นพ่อครัวแม่ครัวและเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกับความสามารถในการบริหารจัดการ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารไทยที่แท้จริงในขณะเดียวกัน

20 มกราคม 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1142 - 6